

Số 389-KH/HVCTQG

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đến các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các trường chính trị) với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Học viện và các trường chính trị, thi đua lập thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các tập thể và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Học viện và các trường chính trị.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện trên cơ sở gắn với chức năng, nhiệm vụ của Học viện và các trường chính trị bảo đảm chất lượng, hiệu quả; gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III của Học viện, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố.

- Nêu cao trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

- Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác, trách nhiệm, sáng tạo của các tập thể và cá nhân tại Học viện và các trường chính trị trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và còn diễn biến phức tạp, tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp trong phòng đại dịch Covid-19, bảo đảm phương châm “5K + vắc xin”. Tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Triển khai các nhiệm vụ chủ yếu thông qua sử dụng hình thức trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thích ứng với trạng thái “bình thường mới”.

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Tăng cường tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách với những nội dung thiết thực, chống hình thức. Học viện và các trường chính trị tiếp tục thực hiện việc giảng dạy và hoàn thiện nội dung chương trình giảng dạy đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng trong đào tạo trung cấp và cao cấp lý luận chính trị. Nghiên cứu thực hiện đề án “*Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030*”.

2. Triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 và Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026” của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 21/6/2021. Đây là hai đột phá quan trọng để Học viện kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên lý luận chính trị, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ngang tầm nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

3. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo trung cấp và cao cấp lý luận chính trị; tăng cường đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; xây dựng và

triển khai chương trình các lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

4. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, xây dựng các chuyên đề có chất lượng phục vụ việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; tham mưu, tư vấn chính sách, hoàn thành các báo cáo kiến nghị, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học để phục vụ tốt cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh hoạt động chia sẻ tri thức trong và ngoài nước, chú trọng hợp tác nghiên cứu khoa học có hiệu quả với các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương nhằm mở rộng phạm vi, đối tượng, lĩnh vực nghiên cứu lý luận và ứng dụng chính sách.

Triển khai có hiệu quả Chương trình trọng điểm quốc gia KX.02/21-25: *“Nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới”*, các đề án cấp Bộ trọng điểm: *“Nghiên cứu, tổ chức biên soạn bộ sách phổ thông về tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của đất nước, “Những giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, “Nghiên cứu, tuyển chọn, xuất bản tuyển tập Hồ Chí Minh và biên dịch những tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tiếng Việt sang một số tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Trung Quốc) để giới thiệu ra thế giới”*.

5. Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thường xuyên của các tập thể và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đề xuất các phương thức, biện pháp có hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao năng lực chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong hệ thống Học viện và các trường chính trị.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề *“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”*, trọng tâm là 4 phong trào thi đua: *“Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”*, *“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”*, *“Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”*, *“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”* và phong trào thi đua đặc biệt *“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-*

19", đưa nội dung các phong trào vào các bài giảng chuyên ngành của các hệ đào tạo trong hệ thống Học viện và chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng.

7. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với triển khai có hiệu quả phong trào thi đua do Giám đốc Học viện phát động, phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 "*Đoàn kết - Kỷ cương - gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả*" đối với các tập thể, cá nhân trong Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Thi đua giữ gìn và phát huy truyền thống, uy tín của Học viện với phong trào thi đua "*Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở*" giai đoạn 2019-2025, thực hiện xây dựng mô hình "*Tập thể kiểu mẫu*" và "*Cán bộ Trường Đảng mẫu mực*" với những nội dung xây dựng tập thể "*Uy tín, văn minh, hiện đại, hiệu quả*", cá nhân "*Kỷ cương, trách nhiệm, gương mẫu, chuyên nghiệp*". Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của Giám đốc Học viện về "*Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương*". Triển khai hiệu quả Cuộc vận động "*Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị*" giai đoạn 2021-2025. Qua đó, nhằm phát hiện các cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến, có năng lực, trí tuệ, tâm huyết, cống hiến cho sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị để có các hình thức biểu dương, tôn vinh, nhân rộng phù hợp, thiết thực, có sự tác động tích cực không chỉ đối với cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến mà còn đối với các tập thể, cá nhân toàn Học viện và các trường chính trị. Mỗi tấm gương là một nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho các phong trào thi đua.

8. Học viện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thực hiện Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu trở thành trung tâm quốc gia hàng đầu, có uy tín cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị hiện đại, hội nhập, mang đậm bản sắc Trường Đảng Trung ương, có uy tín hàng đầu ở khu vực châu Á và trên thế giới; hướng đến mục tiêu "*hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thông tin xứng tầm là một trung tâm quốc gia hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học*".

Tập trung triển khai Đề án "*Tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh*", thúc đẩy triển khai dự án xây dựng mô hình quản trị Học viện thông minh, đề án về ký túc xá học viên tại Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc.

9. Các đơn vị thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nói chung và văn bản về thi đua, khen thưởng nói riêng tại Học viện; bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của Đảng và Nhà nước. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp để thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III của Học viện.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. **Năm 2021:** Tổ chức triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg và Kế hoạch này tới các tập thể và cá nhân tại Học viện và các trường chính trị.
2. **Năm 2022:** Tổ chức kiểm tra các tập thể, cá nhân thực hiện Kế hoạch.
3. **Năm 2023:** Tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch (sẽ có Hướng dẫn cụ thể sau).
4. **Năm 2024:** Tổ chức kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân thực hiện Kế hoạch.
5. **Năm 2025:** Tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch (sẽ có Hướng dẫn cụ thể sau).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. **Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện:** lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Kế hoạch.
2. **Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện:** tổ chức phát động, triển khai, kiểm tra các đơn vị thực hiện Kế hoạch; chủ trì triển khai đề án “*Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030*”.
3. **Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Học viện:** Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên trong toàn hệ thống thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.
4. **Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện**
 - Thực hiện phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; chủ động xây dựng Kế hoạch hưởng ứng, triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; đưa nội dung của Kế hoạch vào các đợt sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn của đơn vị. Thường xuyên có báo cáo định kỳ hàng năm kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua theo nội dung của Kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

5. Đơn vị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện: Là đơn vị chủ trì, tham mưu thực hiện Kế hoạch này; tham mưu triển khai đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

6. Vụ Các trường chính trị: Phối hợp với đơn vị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện triển khai Kế hoạch tới các trường chính trị.

7. Văn phòng Học viện: Đảm bảo nguồn kinh phí từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng Học viện cho các hoạt động theo Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị, cá nhân phản ánh trực tiếp về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, điện thoại: 024.62827110, 024.62827196) để tổng hợp, trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Ban TĐKTTW (để báo cáo),
- Thường trực Đảng ủy (để chỉ đạo),
- Các đồng chí Phó Giám đốc Học viện (để chỉ đạo),
- Các đồng chí Ủy viên HĐĐ-KT Học viện,
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Học viện,
- Các đơn vị trực thuộc HV,
- Các trường chính trị,
- Công Thông tin điện tử HV,
- Lưu: VT, TCCB (TĐ-KT).



Nguyễn Xuân Thắng